

Số: 303 /KH-UBND

Sơn Tây, ngày 04 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và các hành vi xâm hại tình dục trẻ em có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều vụ việc chưa được phát hiện, tố giác, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ, chăm sóc, sự phát triển và tương lai của trẻ em, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Ngày 22/5/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, UBND thị xã Sơn Tây xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1555/QĐ-TTg, ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ “*Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2012-2020*”, Quyết định số 2361/QĐ-TTg, ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ “*Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020*”, Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 19/6/2013 của Thành ủy Hà Nội về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em*”, Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 04/02/2016 của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND thị xã Sơn Tây về thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020... Thông qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các gia đình và toàn xã hội về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.

2. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và giáo dục cho trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, nhất là số trẻ em có hoàn cảnh gia đình nghèo, gia đình gặp khó khăn... Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung; phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng trên địa bàn thị xã.

3. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em; điều tra, kết luận, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

4. Xác định rõ, cụ thể nội dung từng công việc; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã..., để đảm bảo việc triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao nhất.

II. CÁC NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả các Quyết định số 1555/QĐ-TTg, Quyết định số 2361/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy, Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND thị xã Sơn Tây về thực hiện Chương trình bảo vệ trẻ em trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016 - 2020... Quá trình thực hiện chú trọng gắn với triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch phòng, chống các loại tội phạm và lồng ghép với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội khác như: giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm; góp phần tạo sự đồng bộ trong quá trình thực hiện trên địa bàn.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với thực tiễn tình hình từng địa bàn, từng đối tượng:

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua Đài truyền thanh của thị xã và các phường, xã để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học, gia đình... về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, gắn với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự, thực hiện các Chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, nhằm nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng; tập trung phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; giúp đỡ về mặt tâm, sinh lý đối với những trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục.

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm ở các nhà trường, các câu lạc bộ, nhà văn hóa, nơi công cộng hoặc thông qua các buổi hội họp cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, cụm dân cư, sinh hoạt đội, chi đoàn cơ sở... để thông báo về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em; về các mối nguy hiểm và các điều kiện, khả năng, hoàn cảnh dẫn đến trẻ em bị xâm hại; về các loại hành vi xâm hại tình dục trẻ em; các dấu hiệu trẻ em bị xâm hại và trách nhiệm về việc phát hiện, thông báo trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh bị xâm hại; về kiến thức, các kỹ năng bảo vệ, ứng phó, tự phòng ngừa, chống lại các hành vi xâm hại...; từ đó góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, của gia đình trong quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ em và của bản thân trẻ em.

- Tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức trực quan sinh động như treo panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp..., biên soạn nhiều bài viết, nhiều câu chuyện cảnh giác để thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em, để mọi người biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh hiệu quả với tội phạm này.

3. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện các dấu hiệu, biểu hiện hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật

về xâm hại tình dục trẻ em để triển khai hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng trên địa bàn. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em phải được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nhanh chóng, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tái tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý.

4. Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho phù hợp với diễn biến của tình hình.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an thị xã

- Chủ trì, tham mưu với UBND thị xã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, ban ngành, phường, xã; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết thực hiện.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhà trường và gia đình về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi xâm hại trẻ em, nhất là các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em.

- Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, đồn, xã:

+ Tổ chức tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm tình hình, phân loại, lập danh sách; xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh; có kế hoạch, biện pháp quản lý chặt chẽ các loại đối tượng có liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em ở từng phường, xã, cụm dân cư, tổ dân phố.

+ Thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức phát hiện, ngăn chặn, điều tra, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Phân công cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm thụ lý các vụ án xâm hại tình dục trẻ em (nếu có); đồng thời giải quyết nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả các đơn thư phản ánh về xâm hại tình dục trẻ em, không để khiếu kiện hoặc gây dư luận phức tạp.

+ Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính tại các địa bàn trọng điểm, các khu vực phức tạp; đẩy mạnh công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về ANTT, nhằm kịp thời phát hiện phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm; quan tâm hỗ trợ tâm lý, vật chất cho trẻ em là nạn nhân của các vụ xâm hại trẻ em, nhất là các vụ xâm hại về tình dục.

+ Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã xây dựng các mô hình điểm về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng; tham mưu triển khai, nhân rộng các mô hình điểm có hiệu quả của các địa phương khác trên địa bàn thị xã.

+ Phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân thị xã chọn, đưa ra xét xử điểm một số vụ án nhằm răn đe tội phạm và phòng ngừa, giáo dục chung.

+ Định kỳ tổng kết, nghiên cứu kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em để có các kiến nghị, đề xuất các ngành, các cấp có các biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này; kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này.

2. Phòng Tư pháp thị xã

Tập trung nghiên cứu, rà soát, kiến nghị, bổ sung sửa đổi mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng.

3. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã

- Tham mưu với UBND thị xã trong việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em. Thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Tuyên truyền giáo dục về phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, mở các lớp tập huấn đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em với nhiều nội dung như: quyền trẻ em, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ về tâm lý...

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

- Thành lập hệ thống chỉ đạo thực hiện kế hoạch từ Phòng GD - ĐT đến các Trường học. Xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong từng năm học phù hợp với điều kiện của từng trường học, từng khối học.

- Tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tội phạm có liên quan đến trẻ em và học sinh, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp luật có liên quan đến trẻ em cho giáo viên và học sinh ở tất cả các cấp học. Duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, giáo dục học sinh cách tự phòng tránh đối với các hành vi xâm hại tình dục, nhất là đối với trẻ em gái ở bậc tiểu học và trung học phổ thông; thực hành kỹ năng ứng phó với các hành vi xâm hại trẻ em.

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình học sinh và cơ quan Công an nhằm kịp thời phát hiện và cung cấp các thông tin cần thiết khi có vụ việc xâm hại tình dục trẻ em xảy ra. Phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an cơ sở xung quanh trường thực hiện các biện pháp bảo vệ ANTT, giữ trong sạch, lành mạnh môi trường xã hội xung quanh trường. Tiếp tục thực hiện theo quy chế phối hợp số 505/QCPH-CATP-SGD&ĐT ngày 27/02/2017, giữa Công an thành phố với Sở Giáo dục và đào tạo về việc “Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

5. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền rộng rãi để nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước

đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.

6. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã

Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an thị xã làm tốt công tác điều tra, xét xử các vụ án xâm hại tình dục trẻ em (nhất là các vụ hiếp dâm trẻ em). Tiến hành xét xử công khai lưu động một số vụ án điển hình nhằm tuyên truyền, giáo dục răn đe tội phạm.

7. Đề nghị Thị đoàn Sơn Tây

- Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội tiến hành các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh, thiếu niên nâng cao nhận thức về cách nhận biết, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt rèn luyện kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng, tuyên truyền pháp luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

8. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thị xã

- Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành có liên quan triển khai tuyên truyền phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.

- Tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền giáo dục cho các hội viên nâng cao trách nhiệm, kỹ năng của gia đình, người thân trong việc quan tâm, quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, phòng, chống việc tự thỏa thuận, hòa giải với đối tượng nhằm chấm dứt vụ việc...

9. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thị xã:

Chỉ đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể làm tốt công tác giáo dục, giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

10. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể khác: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về xâm hại tình dục trẻ em.

11. Ủy ban nhân dân các phường, xã

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; đưa việc thực hiện kế hoạch này thành một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách phát triển, kinh tế, xã hội của địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các phường, xã căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ và nội dung được phân công trong Kế hoạch này, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện gửi về UBND thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 15/6/2017.

Định kỳ (6 tháng, năm hoặc đột xuất) sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Công an Thị xã để tổng hợp báo cáo UBND thị xã, UBND thành phố theo quy định.

2. Giao Công an Thị xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đơn đốc việc thực hiện Kế hoạch này. Phối hợp với các phòng, ban, ngành thị xã tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các đơn vị. Định kỳ tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đồng thời tham mưu cho UBND thị xã kịp thời khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, phê bình các tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ. /

Nơi nhận:

- UBND Thành phố;
- PV11 Công an Hà Nội;
- TTTU, TTHĐND thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND TX;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các phường, xã;
- VP UBNDTX;
- Lưu: VT, CA (Manh.40). *Khen*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Văn Nhật Thăng